
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 305  —  267. mál.

Fyrirspurn
til efnahags- og viðskiptaráðherra um kostnað við að verja krónuna.

Frá Sigmundi Erni Rúnarssyni.

Hvað hefur það kostað ríkissjóð mikið fé að verja krónuna síðan bankahrunið reið yfir?

Skriflegt svar óskast.


